
 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกษตร/ท ากิน/สัตว์เลี้ยง > สกู๊ปข่าว/บทความ : 1 วันท่ีผ่านมา 

อนาคตยางพาราไทย! ภายใต้โมเดล"ไทยแลนด์4.0" 

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร   หากประเมินบนเวที เสวนา “อนาคตยางพาราภายใต้บริบท Thailand 4.0” จัดโดยสภาเครือข่าย
ยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) ที่โรงแรมเอส.ด.ีอเวนิว กรุงเทพฯ ก่อนหน้าน้ี พอจะมองว่าการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร ภายใต้โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเฉพาะอุตสหกรรมยางพารา พืชเศรษฐกิจหลัก 1 
ใน 5 ของไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เนื่องจากเกษตรกรระดับต้นน้ า กลางน้ า ยังไม่เข้าใจบริบทของไทยแลนด์ 4.0 เท่าที่ควร จึง
จ าเป็นที่รัฐบาลต้องบูรณาการจากทุกส่วน ให้ 20 ปีข้างหน้าไทยจะก้าวสูโมเดลนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

 ดร.ธนิต โสรัตน์ เลขานุการอนุกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร (สปท.) เกริ่นน าใน
ฐานะผู้ด าเนินรายการว่า อุตสาหกรรม 4.0 เป็นเรื่องใหม่ส าหรับสังคมไทย แต่เนื่องจากยางพาราเป็น 1 ใน 5 พืชหลักของ
ประเทศ และเป็นพืชเดียวท่ีไม่ใช่พืชอาหาร ขณะที่การส่งออกร้อยละ 86 เป็นเรื่องของวัตถุดิบ มีเพียงร้อยละ 14 ที่ส่งออกใน
รูปผลิตภัณฑ์แปรรูป การแก้ปัญหาจึงมีความซับซ้อนมากกว่าพืชอื่นๆ เพราะยางเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม 
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 ฉะนั้น สิ่งที่กระทบอุตสาหกรรมก็จะส่งผลกระทบต่อยางพาราเช่นกัน ที่ผ่านมายางพาราเป็นพืชที่มีความอ่อนไหว

และเชื่อมโยงกับราคาน้ ามันมาตลอด เช่นเมื่อธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ประกาศขึ้นดอกเบี้ย คนเกิดความเช่ือมั่น ราคายาง

ปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจุบันโลกเกิดสวิงกลับ เชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม โดยบริบทอุตสาหกรรม 4.0 เริ่มจาก

ยุโรป เริ่มจากเยอรมันท่ีบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งประเทศไทยต้องปรับให้สอดคล้องด้วย รัฐบาลจึงได้

วางแผนพัฒนาประเทศ 20 ปีข้างหน้า 

 ด้าน นายอ านวย ปะติเส ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ท่ีผ่านมาได้มีการหารือเรื่อง

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้บริบทของกระทรวงเกษตรฯได้ข้อสรุปว่า ยึดยุทธศาสตร์เป้าหมายของรัฐคือ มั่นคง มั่นคั่งและ

ยั่งยืนในทุกมิติ เบื้องต้นกระทรวงฯได้หารือการด าเนินการทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องยางพารา แผนงานอนาคตค่อนข้างชัดเจน 

หลังจาก คสช.ประกาศ 16 โครงการ และยังมี กม.กองทุนยางพารา วัดจากเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร สามารถผลิตและใช้

ยางเพิ่มมากขึ้นได้ ไม่เช่นนั้นก็จะประสบปัญหาเช่นเดียวกับประเทศบราซิล ดังนั้นไทยแลนด์ 4.0 เบื้องต้นต้องช่วยตัวเอง เริ่ม

จาก กม.กองทุนยางพาราต้องผ่านและเข้าสู่ 4.0 ให้ได้ และต้องใช้งบประมาณภายใน 3 เดือนนี ้

 นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครื่อข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) กล่าว
ว่า จากท่ีรัฐบาลได้ก าหนดเรื่อง Thailand 4.0 พร้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา
ประเทศ 20 ปีข้างหน้านั้น เกษตรกรชาวสวนยางจึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยจากนี้ไป
เกษตรกรจะพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้ เพราะเมื่อพิจารณาจากตัวเลขการส่งออกแต่ละปี
พบว่าไทยส่งออกน้ ายางดิบสูงถึงร้อยละ 86 คิดเป็นมูลค่า 1.7 แสนล้านบาท ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางเพียงร้อยละ 14 
มีมูลค่าสูงถึง 4.67 แสนล้านบาท 

 ท้ังนี้ สยยท.จะเร่งเดินหน้าผลักดันการจัดตั้งศูนย์ใน 61 จังหวัด เพื่อท าหน้าท่ีส ามะโนเกษตรร่วมกับการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท).ต่อไป รวมทั้งท าความเข้าใจทิศทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชาวสวนยาง พร้อมต้องส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และต้องมียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้เกษตรกรเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้ได้ 

 ขณะที่นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล อุปนายกสมาคมยางพาราไทย กล่าวว่า ในฐานะผู้ประกอบการได้ประเมินขีด
ความสามารถการแข่งขันไว้ว่า ปัจจุบันเกษตรกรต้นน้ าอยู่ในระดับ 1 กลางน้ าอยู่ระดับ 2 และปลายน้ าอยู่ระดับ 3 ทั้งนี้ตลอด 
40 ปี ท่ีท าธุรกิจมายังไม่เห็นว่าทั้งต้นน้ า และกลางน้ าจะขยับไปสู่ 4.0 ได้อย่างไร และเช่ือว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะยังไม่เข้าใจ
อะไรคือ 4.0 และที่ผ่านมานโยบายเปลี่ยนบ่อยจึงเป็นอุปสรรคและไม่เกิดความต่อเนื่อง เพราะยางพาราเป็นการขายล่วงหน้า 
ท าให้ผู้ประกอบการไม่กล้าเสี่ยง ดังนั้นอีกใน 10 ปีข้างหน้าเชื่อว่าอุตสาหกรรมกลางน้ า ปลายน้ า จะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดย
อุตสาหกรรมกลางน้ าในส่วนของรายย่อยจะอยู่ไม่ได้ จะอยู่ได้เฉพาะรายใหญ่ที่ใหญ่กว่า 5 เสือ เพราะทุนจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะจีนเริ่มเข้ามา เนื่องจากมีการใช้ยางมากท่ีสุดจึงได้เข้ามาซื้อโรงงานเล็กๆในประเทศไทย เรื่องนี้ถือว่าอันตรายอย่าง
ยิ่ง 

นับว่าเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการอย่างจริงจริง ขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมยางพาราไทย เพ่ือ
เกษตรกรอยู่ได้อย่างย่ังยืนในอนาคต 

 

 



 

วันท่ี  29  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  จังหวัดกาญจนบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
 

 

จังหวัดกาญจนบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ใน 1 เดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งแนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่มาด ารงต าแหน่ง และพิธีมอบโล่รางวัลและโล่เชิดชูเกียรติของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

วันน้ี (29 พ.ย.59) ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 ครั้งท่ี 11 ประจ าปี 
2559 พร้อมด้วย นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการและ
นายอ าเภอ ในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมฯ 

จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ในโครงการต่าง 
ๆ ที่ได้ด าเนินการใน 1 เดือนที่ผ่านมา พร้อมท้ังมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัด
และใบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่ให้แก่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 3 ราย โดยสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีและพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 18 ราย และพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการอาสาสมัครประกันภัย จ านวน 3 ราย โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ. จากนั้นสรุปข่าวท่ีน่าสนใจและสกู๊ปพิเศษ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 โดย
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ต่อจากนั้นได้มีการแนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
จ านวน 10 ราย คือ 1.นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 2.นายธนนท์ พรรพีภาส นายอ าเภอศรีสวัสดิ์ 
3.นายสงบ พิณนอก นายอ าเภอบ่อพลอย นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอ าเภอท่ามะกา นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ นายอ าเภอ
หนองปรือ นายยุทธนา อนันตเดโชชัย ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัด
กาญจนบุรี นางสาวเรวดี ซีฮาน ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี และ
นายจิตรกร วิจิตรถาวร ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ต่อจากนั้นประชุมในเรื่องการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี 

ภัสร์ภรณ์ เหลืองทอง ข่าว 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : พัชรพล เจริญสุขผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผลแหล่งที่มา : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุร ี
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วันท่ี  29  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จัดอบรม
หลักสูตร "การจัดท าบัญชีโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์
และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” แก่ครูและนักเรียน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 

 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จัดอบรมหลักสูตร "การจัดท าบัญชีโครงการส่งเสริมกิจกรรม
สหกรณ์และโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ” แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 

 
 

นางนงลักษณ์ ด ารงศิริ หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง เปิดเผยว่า ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ตรัง จัดอบรมหลักสูตร "การจัดท าบัญชีโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน ” ให้แก่ ครูและนักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบ ารุง และ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์และโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวัน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมเกษตรได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบบัญชีกลุ่มกิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมเกษตรตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด และน า
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่นักเรียน รวมทั้งแนะน านักเรียนให้รู้จักการบันทึกบัญชีของโครงการส่งเสริม
สหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน ตลอดจนรู้จักระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดการเงิน และ
การบัญชีให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรม ณ ห้องประชุมส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง รวมทั้งได้ไปศึกษาดู
งานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอรัษฎา และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้าน
หนองครก จ ากัดด้วย 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคงแหล่งที่มา : สวท.ตรัง 
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วันท่ี  29  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  นายอ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ประชุม
เตรียมความพร้อม โครงการผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลง
ใต้ รับใช้คนคอน ประจ าปี 2560 
 

 

นายอ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คน
คอน ประจ าปี 2560 
 

นายทศพร จันทรประวัติ นายอ าเภอทุ่งสง กล่าวว่า เนื่องในวันท่ี 7-8 ธันวาคม 2559 นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ท่ีเกี่ยวข้อง จะตรวจเยี่ยมพื้นท่ีและร่วมกิจกรรม ตามโครงการ ผู้ว่า
ฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน ประจ าปี 2560 ในพื้นที่อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้น เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อม ให้ทุกอย่างด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประชุม เพื่อแจ้งรายละเอียด 
รวมทั้งขอความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในก าหนดโครงการดังกล่าว 

ส าหรับผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ วันท่ี 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08.10-12.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมพื้นที่และร่วมกิจกรรม ณ จุดชมวิวช่องเขาหินลูกช้าง เย่ียม
ชมการบริหารจัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางใสกรูดการเกษตร (จ ากัด) ซ่ึงได้รับรางวัลพระราชทานสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติ เก็บเกี่ยวข้าวไร่ร่วมกับราษฎร ณ บ้านใสกรูด หมู่ที่ 8 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง  เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ณ บ้านนายจ าลอง สั้นนุ้ย ราษฎร หมู่ที่ 8 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร
เที่ยง ณ วัดลุมพินี หมู่ที่ 6 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง เวลา 13.00-14.00 น. ลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการประชาชน เวลา 14.00-
16.30 น. รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลอ าเภอทุ่งสง ศักยภาพ ทิศทางการพัฒนาอ าเภอจากนายอ าเภอทุ่งสง รวมทั้งเสวนา
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี เวลา 16.30-17.30 น. ผู้ว่าฯ กล่าวสรุปและมอบแนวทางการด าเนินงาน 17.00-
18.00 น. เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น จากนั้น เวลา 18.30 น. จัดให้มีกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ ฟังธรรม ส่วนวันท่ี 8 
ธันวาคม 2559 ช่วงเช้า เวลา 06.00 น. ร่วมท าบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ เวลา 
07.00 น. รับประทานอาหาร น้ าชา กาแฟ กับชาวบ้าน จากน้ัน เวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม
คณะ เดินทางไปอ าเภอนาบอน 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : จุฑามาศ พันธมนัสโสภาผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.อ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
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วันท่ี  29  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  สกู๊ป... แก้ปัญหาราคายางตกต่ าด้วยการปลูกพืช
ผสมผสานเสริมรายได ้
 

 

สกู๊ป... แก้ปัญหาราคายางตกต่ าด้วยการปลูกพืชผสมผสานเสริมรายได้ 
 

ปัญหาราคายางพาราตกต่ าในปัจจุบันท าให้เกิดภาวะหนี้สินพอกพูนแก่เกษตรชาวสวนยางเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งในปัจจุบัน
ภาคเหนือมีการปลูกกันมากอย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหาระยะยาวคือการพึ่งพาตนเองให้มากท่ีสุด ดังเช่นเกษตรกรสวน
ยางพาราที่จังหวัดพิษณุโลกท่ีหันมาปลูกพืชแบบผสมผสานสร้างรายได้ 

ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากน้ ายางสามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมได้จ านวนมากเช่น 
กาว ยางล้อ ยางยืดและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในขณะที่เมื่อต้นยางหมดอายุให้น้ ายาง ไม้ยางก็สามารถเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมของเล่นไม้ ซึ่งประเทศไทยเองเป็นผู้ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางอันดับหนึ่งของโลก แต่ปัญหา
ราคายางตกต่ าตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาท าให้เกิดภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ภาครัฐเองจะมีการช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยาง ผ่านมาตรการอย่างเช่น ไร่ละพันห้าไม่เกิน 15ไร่ต่อราย หรือ การรับซื้อผลผลิตหนึ่งแสนตันภายใต้ โครงการ
ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ แต่คงยังไม่เพียงต่อปริมาณการผลิตยางพาราที่ล้นออกสู่ตลาด 

คุณนิยม ไชยรัตน์ เกษตรกรสวนยางพารา อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ราคายางผันผวน แต่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าภายในสวนยางพาราสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการปลูกพืช
เศรษฐกิจผสมผสานได้แก่ต้นสะตอ ให้ผลผลิตฝักท่ีสวยงาม ราคาค้าส่งอยู่ท่ี 5 บาทต่อฝัก ผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งปี นอกจากนั้น
ยังมีกระท้อน กาแฟ มะนาว ขนุน เป็นรายหมุนเวียนได้อีกทางหนึ่งมากกว่าท่ีจะเลือกปลูกพืชเชิงเดี่ยวเต็มพื้นท่ี เป็นการเพิ่ม
ความเสี่ยงท่ีไม่แน่นอนของราคาผลิตผล 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตยางพารามากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ จึงเป็นการยากท่ีราคาจะสูงเหมือน 
2-3 ปีท่ีผ่านมา การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนน้ันคือการสร้างความเข็มแข็งแก่ตัวเกษตรกรให้พ่ึงพาตนเองด้วยการน้อมน าแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ ให้เกิดความผาสุขในครอบครัว 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : ปิยฉัตร เกษน้อยผู้เรียบเรียง : ชาณิภา สังฆะรัตน์แหล่งท่ีมา : สทท.พิษณุโลก 
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